

# นวัตกรรมใหม่จาก เดลล์ อีเอ็มซี โครงสร้างสำคัญ เพื่อการพลิกโฉมสู่ดิจิทัล



โซลูชันและผลิตภัณฑ์ใหม่ ผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ เดลล์ อีเอ็มซี เทคโนโลยีส์  
เพื่อช่วยลูกค้าเปลี่ยนโฉมไอที

เดลล์ อีเอ็มซี เวิลด์ – ออสติน เท็กซัส – 13 ธันวาคม 2559

สรุปประเด็นข่าวหลัก

- โซลูชันใหม่ ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นการ ผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจาก เดลล์ อีเอ็มซี เพื่อตอบโจทย์ด้านคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ ระบบวิเคราะห์บิ๊กดาต้า ระบบคอนเวิร์จ อินฟราสตรัคเจอร์ ระบบสตอเรจ ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบปกป้องข้อมูล
- เดลล์ อีเอ็มซี เสนอโมเดลการใช้งานแบบใหม่ที่ให้ความยืดหยุ่น ครอบคลุมสายผลิตภัณฑ์หลากหลายของ เดลล์ อีเอ็มซี เพื่อช่วยลูกค้าปรับขยายเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับความต้องการด้านไอทีที่เหมาะสม

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศเปิดตัวโซลูชันและผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ รวมถึงโมเดลการใช้งาน (Consumption Model) ที่ ออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าพลิกโฉมไอทีให้พร้อมก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัล

การปฏิรูปทางดิจิทัลสร้างแรงผลักดันให้กับองค์กรทุกกลุ่มในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจากการศึกษาของบริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ พบว่า ครึ่งหนึ่ง (48%) ของผู้นำธุรกิจทั่วโลกตั้งแต่องค์กรธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ สรรภาพว่าพวกเขาต่างยังไม่ทราบว่าอุตสาหกรรมที่ họ อยู่จะเป็นอย่างไรในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งหมดต่างเห็นพ้องต้อง กันว่าการก้าวสู่รูปแบบของคลาวด์ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนเพื่อการ สร้างนวัตกรรมที่สามารถทำได้เร็วขึ้น รวมถึงนำข้อมูลมาสร้างมุมมองเชิงลึกยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มี ล้วนเป็นกลยุทธ์ สำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าสู่ดิจิทัลทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ต่างกำลังพยายามอย่างมากในการ พัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ โดย 69 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเกิดขึ้นจากแอปพลิเคชันที่ใช้งาน อยู่แต่เดิมที่มีมากจนเกินไป องค์กรธุรกิจถูกทำลายด้วยจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ลดลง ขณะที่ต้องพัฒนาระบบ การทำงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ และโซลูชันส์ซึ่งประกาศเปิดตัวในงาน Dell EMC World เมื่อ เร็วๆ นี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง รวมทั้งและจัดการค่าใช้จ่ายได้เร็วยิ่งขึ้น

“เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่ใช่ “Uber’d” “Airbnb’d” หรือ “Tesla’d” ในตลาดของตัวเอง องค์กรธุรกิจในวันนี้ ควร เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากอนาคตดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เราเชื่อว่าองค์กร

ธุรกิจส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไอทีของตัวเองผ่านกลยุทธ์ไฮบริดคลาวด์” เดวิด กุลเดน ประธานกรรมการ กลุ่มโซลูชันระบบโครงสร้างพื้นฐาน เดลล์ อีเอ็มซี กล่าว “ขั้นตอนแรกที่จะไม่ทำให้ “เสียใจ” เลยคือการพลิกโฉม ดาต้าเซ็นเตอร์ให้ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบควมรวม (คอนเวิร์จ อินฟราสตรัคเจอร์) ที่ล้ำหน้าที่สุด รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ ระบบปกป้องข้อมูล และเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยบนไฮเปอร์ มาใช้ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ และโซลูชันรุ่นใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างฐานสำหรับการปฏิรูป ดิจิทัล”

โดยผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่ได้ประกาศเปิดตัวในงาน Dell EMC World เมื่อเร็วๆ นี้ได้แก่

- อันดับ 1 ด้าน สตอเรจ เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ช่วลไลเซชัน กับการเสนอระบบ และอุปกรณ์แอปพลายแอนซ์แบบไฮเปอร์ คอนเวิร์จ (Hyper-Converged Appliances and Systems)

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศขยายสายผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบควมรวม ซึ่งผสานรวมการทำงานของ PowerEdge™ servers เข้ากับ VxRail™ Appliances และระบบโครงสร้างแบบไฮเปอร์-คอนเวิร์จ VxRack™ System 1000 hyper-converged infrastructure (HCI)

- โซลูชันระบบวิเคราะห์ใหม่ ของ เดลล์ อีเอ็มซี เปลี่ยนข้อมูลเป็นมุมมองเชิงลึกทางธุรกิจที่มีค่า

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศเปิดตัวโมดูลใหม่ด้านการวิเคราะห์ ที่มาพร้อมทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบริการที่จำเป็น ต่อสภาพแวดล้อมในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ภายในไม่กี่วัน แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์

- เดลล์ เผยสายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการควมรวมการทำงานด้านการจัดการและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จุดเชื่อมต่อปลายทาง (Endpoint Data Security and Management)

เดลล์ เผยสายผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จุดเชื่อมต่อปลายทาง ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีจาก เดลล์, Mozy by Dell, RSA และ VMware AirWatch ที่ให้การปกป้อง สำรองและกู้คืนข้อมูล และระบบงาน ให้ความมั่นใจเรื่องตัวตนผู้ใช้ ให้การป้องกันภัยคุกคาม และการตอบโต้ภัยคุกคามขั้นสูง รวมถึงให้ความสามารถด้านการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทาง

- อันดับ 1 ด้านระบบ NAS แบบ Scale-Out เปิดตัวที่สุดของแฟลชสตอเรจแบบไร้พรมแดน สำหรับการจัดเก็บ ข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศเปิดตัวสมาชิกใหม่ในตระกูลผลิตภัณฑ์ Isilon ซึ่งผสานเทคโนโลยีแฟลชประสิทธิภาพสูง บนแพลตฟอร์ม NAS ที่สามารถ scale-out ได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ Dell EMC Isilon All-Flash ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรไอทีปรับปรุงระบบโครงสร้างให้ทันสมัยและให้ศักยภาพสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัล

- Dell EMC ECS 3.0 ใหม่ ช่วยเร่งการปรับโฉมสู่ดิจิทัล และลดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของได้ต่ำกว่าถึง 60%

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศอัปเดตแพลตฟอร์มคลาวด์สตอเรจ ECS (Dell EMC Elastic Cloud Storage™) ใหม่ที่ พร้อมรองรับเซิร์ฟเวอร์ Dell EMC PowerEdge Servers (ECS 3.0) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยธุรกิจ

ปูทางไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีโมเดลการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ ได้ต่ำกว่าพบบลิค คลาวด์ สตอเรจถึง 60 เปอร์เซ็นต์

- เดลล์ อีเอ็มซี ส่งระบบปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ที่กำหนดการทำงานตามซอฟต์แวร์ สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์อันทันสมัยบนคลาวด์

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศเปิดตัวสตอเรจเพื่อการปกป้องรุ่น Dell EMC Data Domain® ในเวอร์ชันใหม่ที่กำหนดการทำงานตามซอฟต์แวร์ ขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 6 เท่า และรองรับการทำงานร่วมกับ Dell EMC PowerEdge Servers พร้อมด้วยซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่เพื่อการทำงานบนคลาวด์ ช่วยให้ลูกค้าทุกขนาดธุรกิจปกป้อง แอปพลิเคชันและข้อมูลในดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยได้อย่างมั่นใจ

- เดลล์ อีเอ็มซี ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นด้วย SC Series

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศต่อยอดความสามารถในการทำงานของสตอเรจอะเรย์ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับ SC Series สำหรับตลาดขนาดกลาง (ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Compellent™) ด้วยการทำให้ SC Series สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกด้านโซลูชันระบบบริหารจัดการสตอเรจ โมบิลิตี้ และระบบปกป้องข้อมูลซึ่งก่อนหน้านี้มีเฉพาะสำหรับลูกค้า อีเอ็มซี เท่านั้น

- สายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านโซลูชัน OpenScale Payment จาก เดลล์ อีเอ็มซี ให้ทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้า ทั้งการใช้งานและการรวบรวมการทำงาน

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศการวางจำหน่าย OpenScale™ โซลูชันระบบชำระเงิน จากบริการด้านการเงินของเดลล์ ที่พัฒนามาเพื่อให้ครอบคลุมสายผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลายของเดลล์ อีเอ็มซี ทั้งนี้ OpenScale Payment Solutions นำเสนอทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับใช้งาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ใช้เทคโนโลยีในขอบเขตที่เหมาะสมและรองรับกับความต้องการด้านไอทีเป็นอย่างดี

- โปรแกรมพันธมิตร เดลล์ อีเอ็มซี ใหม่ จัดเต็มโอกาสทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เดลล์ อีเอ็มซี เปิดให้ฟรีวีวโปรแกรมคู่ค้าช่องทางจำหน่ายใหม่ของบริษัทฯ ก่อนที่จะออกสู่ตลาดโปรแกรมคู่ค้า เดลล์ อีเอ็มซี เสนอโอกาสทางธุรกิจให้กับคู่ค้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเดลล์ อีเอ็มซี ที่มีให้กับคู่ค้า โดยเป็นโปรแกรมที่สร้างบนหลักยึดมั่น 3 ประการ นั่นคือ เรียบง่าย คาดการณ์ได้ และให้ผลประโยชน์ ซึ่งกลยุทธ์ด้านโปรแกรมใหม่นี้ ช่วยให้คู่ค้ามั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ช่วยเรื่องการทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ได้ผลกำไรที่ทัดเทียมไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าในระดับไหนก็ตาม